

<http://e-library.siam.edu>

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดทุกท่าน ช่วงนี้ก็ใกล้สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 แล้ว ก็หวังว่าท่านผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาคงได้เตรียมพร้อมเพื่อการสอบโดยขยันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งจากหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ รวมทั้งทำงานที่ได้รับมอบหมายจากท่านคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ กันตั้งแต่ต้นปีกันแล้ว จะได้มีคะแนนดี ๆ กันทุกคน และหลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาเวลาสวดมนต์สักวันดีกว่าที่ “นิทรรศการไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” เป็นนิทรรศการครั้งสำคัญที่มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 7 ทศวรรษ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์อัครศิลปินแห่งสยามประเทศ นิทรรศการประกอบด้วย ชุดการแสวงหาความเป็นไทย จินตนาการกับความเหนือจริง การต่อสู้ทางการเมืองและสังคม พร้อมทั้งการรวบรวมผลงานของศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ หากสนใจของดีทางศิลปวัฒนธรรมไทย ก็ขอเชิญไปชมกันได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ – 4 พ.ย. ศกนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด

สำหรับข่าวที่น่าสนใจที่สำนักหอสมุดนำมาฝากสำหรับเดือนนี้ คือ การประกาศผล

รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2555

ซึ่งปีนี้เป็นวาระครบรอบประเภทนวนิยาย ซึ่ง 7 เล่มสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้าสู่การพิจารณาตัดสิน “รางวัลซีไรต์ในปี พ.ศ. 2555” ได้แก่

1. ‘คนแคระ’ ของ วิภาส ศรีทอง
2. ‘เดี๋ยวค่อยได้ฟ้าคลั่ง’ ของ แคนธริญ แสงทอง
3. ‘ในรูปเงา’ ของ เภาจันทร์
4. ‘รอยแผลของสายพิน’ ของ สาคร พูลสุข
5. ‘เรื่องเล่าในโลกดวงตา’ ของ พิเชษฐศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์
6. ‘ลัทธิอาลัย’ ของ อุทิศ เหมะมูล
7. ‘โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า’ ของ ศิริวรรณ แก้วกาญจน์



ในปีนี้ คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นวนิยายเรื่อง “คนแคระ” ของวิภาส ศรีทอง ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไป ในปีนี้มีนวนิยายจากนักเขียนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 73 เรื่อง ซึ่งในจำนวนนี้มีนักเขียนที่เคยได้รับรางวัลซีไรต์มาแล้วและได้ร่วมส่งผลงานเข้ารอบประกวดอีกถึง 5 คนด้วยกัน อาทิเช่น งามพรรณ เวชชาชีวะ ส่งเรื่อง “เพลงนก”, มาลา คำจันทร์ ส่งเรื่อง “ลูกข้าหนึ่ง” ซึ่งงานพระราชทานรางวัลซีไรต์ประจำปี 2555 (ปีที่ 34) นี้ ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน นี้ ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัล เพื่อนๆ ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขียนสมาชิกท่านทั้งหลายสามารถหยิบยืม “วรรณกรรมซีไรต์” ที่เพิ่งจะได้รับรางวัลและที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 7 เล่มนี้ได้แล้วนะคะ ที่สำนักหอสมุดของเรา อ้อ! สำนักหอสมุดของเราจะไม่อยากจะคุยเลย จะบอกให้รู้ไว้ว่า “เป็นแหล่งรวบรวมวรรณกรรมซีไรต์ของไทยตั้งแต่เล่มแรก ปีแรก เรื่อง “ลูกอีสาน” ซึ่งแต่งโดย คำพูน บุญทวี ปี 2522 จนถึงปัจจุบันล่าสุด (ปี 2555)” เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเป็นอันขาด

ข่าวน่ารู้

นับเป็นภัยพิบัติธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของทวีปอเมริกา เมื่อ “พายุเฮอริเคน แซนดี้ (Sandy)” พายุที่ถูกจัดว่าเป็นเฮอริเคนรุนแรงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ รongจาก “แคทรินา” เมื่อปี 2005 และ “แอนดรูว์” ในปี 1992 ได้เข้าโจมตี โดยเฉพาะทางตอนกลางของย่านแมนฮัตตัน ใจกลางมหานครนิวยอร์ก ซึ่งถือเป็นซูปเปอร์สตอร์มที่ทำให้เกิดคลื่นซัดฝั่งที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ 52 ปี



“พายุเฮอริเคน แซนดี้ (Sandy)” เป็นพายุขนาดมหึมาใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า และมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 90 ไมล์ต่อชม. (ระดับ 1) ได้พัดขึ้นฝั่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ เมื่อเวลาประมาณ 00.00 น. Eastern time ทำให้ทางการต้องอพยพผู้คนออกเป็นจำนวนมาก ทางการรัฐเวอร์จิเนียและแมริแลนด์เพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉิน และคาดว่า พายุนี้จะทำลายสถิติพายุที่พัดผ่านภาคตะวันออกของสหรัฐฯ ในสามด้านคือ ใหญ่สุด รุนแรงสุดและก่อให้เกิดน้ำท่วมหนักสุดในรอบร้อยปีเลยทีเดียว และภาคไม่ผิด เพราะทันทีที่พายุถูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นสู่ฝั่ง ใกล้เมืองแอตแลนติกซิตี มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก็ได้สร้างความเสียหายย่อยยับไปทั่วทั้งแถบอีสต์โคสต์ หรือชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐฯ นำพามาทั้งฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง และน้ำท่วมใหญ่ คร่าชีวิตผู้คนใน 9 มลรัฐไปไม่ต่ำกว่า 63 ราย และนอกจากนี้ยังทำให้บ้านเรือนประชาชนจมอยู่ใต้น้ำ ต้นไม้ล้มระเนระนาด สายไฟฟ้าหั่นเกลื่อนกลาด เป็นร่องรอยยืนยันพลังทำลายล้างของ “แซนดี้” ได้เป็นอย่างดีแล้ว อิทธิฤทธิ์ของซูเปอร์สตอร์มลูกนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดพายุหิมะในแถบเทือกเขาแอปป์ลาเชียน รวมถึงบางส่วนของโอไฮโอ เพนซิลเวเนีย และเวสต์เวอร์จิเนียอีกด้วย



ในขณะที่ คริวเรือน และสถานธุรกิจกว่า 8 ล้านแห่งในหลายมลรัฐไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ระบบขนส่งเป็นอัมพาต หลายพื้นที่ในมหานครนิวยอร์กถูกตัดขาด เนื่องจากรถไฟใต้ดิน รถประจำทาง สะพาน สนามบิน หยุดให้บริการ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตลาดแนสแดค และสถานที่ราชการในกรุงวอชิงตัน ซึ่งบริษัทประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ “อีควอแคต (Eqecat)” ได้ประเมินว่า พายุลูกนี้จะส่งผลกระทบต่ออเมริกันชนมากกว่า 60 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของพลเมืองทั่วประเทศ และก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจราวๆ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเลยทีเดียว

ทั้งนี้ ประชาชนหลายสิบล้านคนตลอดแนวชายฝั่งด้านตะวันออกของอเมริกาได้พยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม รวมทั้ง ตลาดหุ้น สนามบินหลายแห่ง และธุรกิจจำนวนมากก็ได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้ว ถึงแม้คาดการณ์ว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะสามารถฟื้นฟูระบบส่งกระแสไฟฟ้า และระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะให้กลับมาใช้งานได้เช่นเดิม

ดังนั้น ถ้าประเทศไทยเราไม่อยากพบประสบกับหายนะจากมหันตภัยทางธรรมชาติร้ายแรงเช่นนี้แล้วละก็อย่าได้ชวนกันแอบโศกไม่พะยุงส่งเงินและประเทศอื่น หรือแอบโศกป้ำในเขตอุทยานของชาติมาทำสวนยางกันเสียหมดละ เดี่ยวจะไม่มีแผ่นดินไทยให้อยู่ เพราะ “มหาอุทกภัย ในปี 2554” ที่ผ่านมานะ ถือว่าเป็นการเตือนเน้น ๆ แล้วนะจะบอกให้ จนกว่าจะพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ แหล่งที่มาของข้อมูล :

<http://e-library.siam.edu> สืบค้นที่ “ฐานข้อมูลมติชน”

www.greenpeace.org

www.manager.co.th

www.posttoday.com